

ก. ป่าไม้เร่งเครื่องตั้งสายตรวจปราบปราม

การกระทำผิดกฎหมาย

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เปิดเผยว่า จากข้อมูลในระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า ที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้กรอกข้อมูลการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน พบว่า จำนวนคดีทั่วประเทศที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักสาขา รวมทั้งหมด 23 สำนัก ได้รายงานผ่านระบบสารสนเทศ พบว่า สถิติคดีทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 มีทั้งหมดจำนวน 2,929 คดี แบ่งเป็น คดีร้ายใหญ่ 136 คดี และคดีร้ายย่อย 2,793 คดี รวมพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทั้งสิ้น จำนวน 24,575 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา โดยคดีดังกล่าวอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของหน่วย

ป้องกันรักษาป่าอาจปราบปรามหรือจับกุมได้ไม่ทั่วถึง เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่และงบประมาณที่จำกัด หรืออาจมีปัญหาหลายประการที่ทำให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในส่วนภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับทางราชการ กรมป่าไม้ จึงได้มีคำสั่งที่ 1310/2556 จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในท้องที่จังหวัดต่างๆ ขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เพื่อทำหน้าที่ตรวจปราบปราม สืบเสาะหาเบาะแส ทหาข่าว ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ตลอดจนตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลการ

ประกอบกรทุกชนิดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ รวมทั้งสถานประกอบการกิจการรับจ้างซ่อมแซมเลี้ยงโซยนต์ โดยเน้นที่คดีร้ายใหญ่ หรือคดีที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน หรือสื่อมวลชนเป็นหลัก

นายรัชฎา กล่าวอีกว่า ในส่วนของหน่วยป้องกันรักษาป่าทั้ง 492 หน่วย ทั้ดูแลป่าสงวนแห่งชาติ 1,221 ป่าพื้นที่ 67.7 ล้านไร่ นั้นยังคงทำหน้าที่ป้องกันรักษาป่า แต่จะเน้นการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยการให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่าจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ในการประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและยั่งยืนตลอดไป